

ดิทโต้ รุกกระแสรุกกิจไลฟ์สไตล์ กับ บริการดิสเพลย์ โซลูชัน : LFD เทคโนโลยีการแสดงผลของจอภาพ ขนาดใหญ่ มอบความโดดเด่นอย่างมืออาชีพ



อุตสาหกรรมโฆษณาปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หมุนเวียนเปลี่ยนไวของเหล่าผู้บริโภค ทั้งรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้สื่อโฆษณาแบบเดิม เช่น ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ หรือ สื่อนอกบ้าน ต้องมีการปรับปรุงให้ก้าวทันสมัยนิยมมากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีมีรูปแบบการพัฒนาที่ก้าวกระโดด เกิดการปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันขึ้นอย่างดุเดือด

ทุกวันนี้จอโฆษณาขนาดใหญ่ไม่ได้เพียงแค่แสดงผลภาพนิ่งอีกต่อไป ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของนักการตลาดที่เข้าใจความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น จึงมีการพัฒนาศักยภาพของจอแสดงผลเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมเป็นจอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display) ที่มีระดับการแสดงผล ที่สบายตา ประหยัดพื้นที่ ตามมาด้วยจอภาพแบบ LED (Light Emitting Diode) ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือ กินไฟน้อย แต่กลับให้สีสันที่ชัดเจนมีความสว่างสูง ให้สีดำที่ดำสนิท และมีอัตราการตอบสนองรวดเร็ว

ดังนั้นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่ง “บริการดิสเพลย์ โซลูชัน : LFD” (Large Format Display) อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน และสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่ธุรกิจ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเทคโนโลยีการแสดงผลของจอภาพขนาดใหญ่ ความคุ้มค่าของการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 12 - 24 ชั่วโมง ภายใต้การรับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี และคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่นเหนือสิ่งอื่นใด อาทิ ความสว่าง คมชัด ไร้แสงสะท้อน หน้าจอแสดงผลทั้งที่เป็นแนวตั้ง และแนวนอน ขอบจอบางสูงสุด 3.5 มิลลิเมตร ทำให้สามารถติดตั้งประกอบกันเป็น VDO Wall ได้อย่างสวยงาม

บริการดิสเพลย์ โซลูชัน : LFD” (Large Format Display) สามารถนำไปปรับใช้กับ อาคารสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น ที่สนใจงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น และสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีทันสมัยน่าตื่นตาดังยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว รายการสินค้าในรูปแบบสไลด์ และยังสามารถเล่นวิดีโอไปพร้อมกันได้

อีกด้วย พร้อมด้วยความสะดวกสบายและง่าย ในการติดตั้งประกอบจอแสดงผล และความปลอดภัยข้อมูลอัปเดต
คอนเทนต์ต่างๆ รายละเอียดของหน้าจอแสดงผลผ่านระบบส่วนกลางได้ด้วยตนเอง

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีคุณภาพ ที่มาพร้อมกับบริการที่เหนือกว่าในทุกรูปแบบทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย
โดยการบริการครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมให้คำปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถ
แก้ไขทุกปัญหาที่พบเจอ

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-517-5555 หรือ www.dittothailand.com หรือ
www.facebook.com/imditto